

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. (ก.ศ.ช.) ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
<b>วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566</b>					
1.1	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566				รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการการศึกษา มก. ครั้งที่ 5/2566 โดยมีข้อแก้ไขดังนี้ หน้า 12 วาระที่ 3.1.2 ตารางรายชื่ออาจารย์ฯ ให้เพิ่ม เครื่องหมายดอกจัน (*) ต่อท้ายนามสกุลอาจารย์ลำดับที่ 1, 3 และ 6 และในคอลัมน์รายชื่อใหม่ ต่อท้ายคำว่า คงเดิม ในอาจารย์ ลำดับที่ 1, 3 และย้ายรายชื่อ “นางสาวมรรษภร เชื้อทองฮั่ว” ไป ระบุต่อท้าย และเพิ่มคำว่า “เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร” ที่คอลัมน์หมายเหตุ
<b>วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>					
2.1	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 2.1.1 การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 2) คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 3) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 2.2.2 การอนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 21 หลักสูตร ดังนี้ 1) คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยาและ ชีววิทยาบูรณาการ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล ชีวการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2563				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.1 (ต่อ)	<p>2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2563</p> <p>3) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์สุขภาพ สัตว์และชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์สุขภาพสัตว์ และชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2562</p> <p>(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ชีวภาพทาง สัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561</p> <p>4) คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ อุตสาหกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>5) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>6) คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2564</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.1 (ต่อ)	<p>(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561</p> <p>(6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561</p> <p>(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2561</p> <p>2.2.3 การอนุมัติยกเลิกและเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2563</p> <p>2.2.4 การอนุมัติยกเลิกอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>2.2.5 การอนุมัติใช้รายวิชาร่วม จำนวน 2 วิชา ดังนี้</p> <p>1) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 วิชา คือ 04355181 กิจกรรมยามว่างเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นวิชาในสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ</p> <p>2) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 1 วิชา คือ 02721121 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นรายวิชาในสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์</p> <p>2.2.6 การอนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร จำนวน 1 วิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 วิชา คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยขอเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 1 วิชา คือ 01208476 การเรียนรู้ ของเครื่องสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะเลือกที่เปิดใหม่ใน</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.1 (ต่อ)	<p>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565</p> <p><b>2.2.7 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ</b> หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก โดยขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดเพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอนวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ศาสตราจารย์สมเกียรติ เขวงกิจวัฒน์</li> <li>(2) รังศาสตราจารย์สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข</li> <li>(3) รองศาสตราจารย์เมฆม สอดส่องภุช</li> </ol> <p><b>2.2.8 การอนุมัติขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารย์พิเศษภายนอก</b> <b>คณะวิทยาศาสตร์</b> ขออนุมัติขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยประเภทอาจารย์พิเศษภายนอกซึ่งคุณวุฒิไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำนวน 1 คน คือ รังศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ บุญชัย บุญวัฒน์ เป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยประเภทอาจารย์พิเศษ สำหรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ พันตรี นายแพทย์ ปฐมฤกษ์ หาญญานันท์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลชีวการแพทย์</p>				ที่ประชุมรับทราบ
2.2	<p><b>ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต</b></p> <p>อ้างอิงหนังสือ อว. 6501.1501/1274 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ทำหนังสือขอการหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ไปยังกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะขอปรับปรุงตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร (ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี) และขอทราบปีการศึกษาที่ทางคณะฯ จะต้องเริ่มใช้หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ข้อ 16. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.2 (ต่อ)	ทั้งนี้ หากคณะฯ ได้รับการตอบกลับจากกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว จะแจ้งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป				ที่ประชุมรับทราบ
2.3	<b>ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาจารย์มืออาชีพ</b> ตามที่สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (คพอท) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาจารย์มืออาชีพ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ <a href="http://thailandpod.org/">http://thailandpod.org/</a> .				ที่ประชุมรับทราบ
2.4	<b>หลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2567</b> ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งจำนวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุง ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 27 หลักสูตร ประธานคณะกรรมการการศึกษา มก. ขอให้ทุกคณะ/วิทยาเขต เข้าไปตรวจสอบรายชื่อและติดตามหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2567 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางของเกณฑ์ AUN QA และแนวทางการทำ OBE เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 และดำเนินการเสนอหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567				ที่ประชุมรับทราบ
2.5	<b>หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา</b> โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 97 หลักสูตร				ที่ประชุมรับทราบ
2.6	<b>หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</b> โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาและมีมติรับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 55 หลักสูตร				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.7	<p>แนะนำคณะกรรมการการศึกษา มก. จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประธานคณะกรรมการการศึกษา ได้แนะนำกรรมการท่านใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายวัชรพัทธ์ เมตตานันท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ด้านการศึกษากิจกรรมการผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา</p>				ที่ประชุมรับทราบ
<b>วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง</b>					
3.1	<p><b>คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปิดโครงการภาคพิเศษ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ (ภาคพิเศษ)</b></p> <p>สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้พิจารณาการเสนอขอเปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โดยใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยขอให้ชะลอการพิจารณาเพื่อรอเอกสารการวิเคราะห์จากกองบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยก่อนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งในคราวเดียวกัน</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาการเสนอขอเปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ของคณะมนุษยศาสตร์ แล้วมีมติให้ทบวงการการเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ โดยขอให้หลักสูตรดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรภาคปคปคอย่างน้อย 3 ปี การศึกษา เพื่อดูผลการดำเนินงานของหลักสูตร ความต้องการและแนวโน้มความสนใจของผู้เรียนก่อนและควรพิจารณาการเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนเพื่อลดสัดส่วนภาระงานสอนของอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (FTES) ให้เหมาะสม รวมถึงการเร่งรัดการทำผลงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่องด้วย นั้น</p>	✓			<p>ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ได้พิจารณาแล้ว เสนอข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากหลักสูตรมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนจาก TCAS พบว่าผู้สอบการวัดความถนัดทางภาษาเกาหลีมีจำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษาในการรองรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในภาษาเกาหลีเป็นวิชาเอก อีกทั้งหลักสูตรมีความโดดเด่น โดยมีการประสานระหว่างการเรียนรู้การสอนในประเทศและการเสริมสร้างประสบการณ์ในประเทศเจ้าของภาษา (สาธารณรัฐเกาหลี) กว่า 1 ปีการศึกษา และมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาร่วมเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้เข้าศึกษาได้ เป็นประโยชน์กับบัณฑิตที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง ที่ประชุมฯ จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ให้<b>หลักสูตรจัดทำเอกสารแสดงความพร้อมของหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</b> เช่น การเปรียบเทียบจุดเด่น ข้อได้เปรียบของหลักสูตรเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น การเสียโอกาสหากเปิดสอนโครงการพิเศษล่าช้า จำนวนผู้สนใจเข้าศึกษา ความพร้อมในการพัฒนาทางด้านอาจารย์ (จำนวน คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และ FTES) แผนการพัฒนาอาจารย์และความจำเป็นอื่น ๆ เป็นต้น</p> <p>หรือในเบื้องต้นหลักสูตรสามารถแนะนำให้ผู้สนใจเข้าศึกษาสมัครเข้าเรียนรายวิชาในลักษณะ Non Degree (หลักสูตรกำหนดรายวิชา/ชุดวิชาสำหรับเรียนแบบ Non Degree) โดยสามารถสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตไว้ได้ เมื่อโครงการภาคพิเศษพร้อมดำเนินการเปิดสอน สามารถนำหน่วยกิตที่เคยสะสมไว้เทียบเคียงเพื่อศึกษาต่อในโครงการได้ และ/หรือเสนอเป็นเงื่อนไขในการสมัคร TCAS ได้</p> <p>เมื่อจัดทำแบบในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
3.2	<p><b>การจัดทำคู่มือแนะนำการจัดทำหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</b></p> <p>ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว 0204.3/ว 755 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 แจ้งมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักการและแนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีแจ้งหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งได้มีการเผยแพร่คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั้น</p> <p>เพื่อใหการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอดคล้องกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ประชุมฯ จึงมติให้พิจารณาทบทวนการจัดทำคู่มือแนะนำการจัดทำหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดทำหลักสูตรเปิดใหม่/ปรับปรุงที่กำหนดเปิดรับ/เปิดสอนหลักสูตร ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเรียบร้อยแล้วนั้น เสนอแนะให้หลักสูตรจัดทำเอกสารแสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับหลักการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา เกณฑ์การตัดสินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตร 5 ประเด็น (ในลักษณะเดียวกับการเขียน SAR) เป็นเอกสารภาคผนวกของหลักสูตรในฉบับที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้แนบเพิ่มเติมในระบบ CHECO ต่อไป</p> <p>ที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแบบการจัดทำเอกสารหลักสูตรโดยมีหัวข้อที่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีแจ้งหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วย 9 รายการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง และสาขาวิชา</li> <li>2. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้</li> <li>3. โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต</li> <li>4. การจัดการกระบวนการเรียนรู้</li> <li>5. ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งรวมถึงคณาจารย์และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์</li> <li>6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา</li> </ol>	✓			มอบเลขานุการดำเนินการปรับปรุงคู่มือแนะนำการจัดทำหลักสูตรต่อไป

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
3.2 (ต่อ)	<p>7. การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p>8. การประกันคุณภาพหลักสูตร</p> <p>9. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร</p> <p>รวมถึงให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องบันทึกลงในระบบ CHECO จำนวน</p> <p>8 รายการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วันเดือนปีที่สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร</li> <li>2. ปีการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอน</li> <li>3. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)</li> <li>4. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร</li> <li>5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคุณสมบัติ</li> <li>6. อาจารย์ประจำหลักสูตรและคุณสมบัติ</li> <li>7. แผนรับนักศึกษา</li> </ol> <p>ทั้งนี้ สามารถศึกษาตัวอย่างรูปแบบหรือแนวทางการเขียนหลักสูตรตามหัวข้อข้างต้นได้จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ได้ (ซึ่งอยู่ในระหว่างการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ) โดยบางหัวข้อมีเป็นหัวข้อที่มีในหลักสูตรรูปแบบเดิมอยู่แล้ว แต่นำมาจัดเรียงลำดับความสำคัญและเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา</p>	✓			มอบเลขานุการดำเนินการปรับปรุงคู่มือแนะนำการจัดทำหลักสูตรต่อไป
<b>วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา</b>					
4.1	<p>การพิจารณาหลักสูตรและรายวิชา</p> <p>4.1.1 รายงานคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์</li> <li>(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ</li> <li>(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ</li> </ol> </li> <li>2) คณะมนุษยศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี</li> </ol>	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป



วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
4.1 (ต่อ)	<p>3) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์</p> <p>4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร</p> <p>(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร</p>	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอ คณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	<p>4.1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 คน เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายชื่อ ดังนี้</p> <p>(1) นายเกียรติชัย วาดอักษร</p> <p>(2) นางสาวธาริณี นามพิชญ์</p> <p>(3) นางสาวอรุชยา สนแจ้ง</p>	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอ คณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	<p>4.1.3 คณะประมง ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นางสาวลลิตพรรณ กฤษณรยง เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566</p>	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอ คณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	<p>4.1.4 คณะมนุษยศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จำนวน 1 หลักสูตร คือ</p> <p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อ ธุรกิจการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>โดยขอปรับแก้ไขเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะในวิชาเฉพาะ เลือก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้</p>	✓			ที่ประชุม ฯ มีข้อสังเกตว่าหากนิสิตสนใจเลือกเรียนวิชาเฉพาะ เลือกทั้ง 2 กลุ่มวิชา จะทำให้ส่งผลกระทบต่อ นิสิตที่ไม่มีโอกาสเลือก เรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่สนใจได้อีก โดยนิสิตต้องเรียนรายวิชา (บังคับ เลือกเรียน) กลุ่มวิชาละ 3 รายวิชา/9 หน่วยกิต รวม 2 กลุ่มวิชา 18 หน่วยกิต จึงไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นวิชาเฉพาะเลือกแต่ บังคับเรียนทั้ง 6 วิชา ที่ประชุมฯ จึงเห็นควรให้พิจารณาทบทวน หรือปรับแก้ไขการกำหนดเงื่อนไขการเลือกเรียน/บังคับให้เรียน วิชาเฉพาะเลือก

วาระ	เรื่อง		ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
4.1 (ต่อ)	เดิม	ขอแก้ไข	✓			หรือเสนอให้ปรับลดจำนวนหน่วยกิต/รายวิชา ในแต่ละกลุ่มวิชา โดยกำหนดบังคับเลือกเรียนไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิตที่ต้องการให้เรียน เช่น บังคับเลือกเรียน 3 หน่วยกิต/1 รายวิชาจาก 9 หน่วยกิต/3 รายวิชา และนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ จนครบ 18 หน่วยกิต  มอบเลขานุการดำเนินการต่อไป
	2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ก. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง และอีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาใดก็ได้	2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ก. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง เพียงกลุ่มเดียว ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต				
	1) กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 01390231 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 01390322 การบริหารจัดการจุดหมายปลายทาง 3(3-0-6) 01390323 ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 01390324 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 01390325 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(3-0-6) ...	1) กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว โดยต้องเรียนรายวิชาหลัก จำนวน 9 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 01390231 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 01390322 การบริหารจัดการจุดหมายปลายทาง 3(3-0-6) 01390323 ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) และเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 01390324 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 01390325 การท่องเที่ยวโดยชุมชน ...				
	2) กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 01390371 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 01390372 การดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 01390373 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 01390374 การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 01390375 หลักศิลปะการประกอบอาหาร 3(2-2-5) ...	2) กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร โดยต้องเรียนรายวิชาหลัก จำนวน 9 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 01390371 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 01390372 การดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 01390373 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) และเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 01390374 การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 01390375 หลักศิลปะการประกอบอาหาร 3(2-2-5) ...				
	ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ...	ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ...				
	4.1.5 คณะมนุษยศาสตร์ ขอแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 1 หลักสูตร คือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2566 โดยขอแก้ไขในหมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 4 ด้าน รวมถึงกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ หน้า 51-53 ให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน		✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอ คณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
4.1 (ต่อ)	คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2565 เริ่มใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอ คณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
<b>วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ</b>					
5.1	<p><b>แนวปฏิบัติในการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนงานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและ พัฒนากำลังคนของประเทศ การเปิดหลักสูตรใหม่การปรับปรุงหลักสูตรและการ ปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b></p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีคำสั่งที่ 463/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแนวทางการทำวิจัยสถาบันของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการปรับปรุงแนวทางการทำวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ</p> <p>โดยได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา จึงขอเสนอสรุปแนวทางการเสนอรายงานการวิจัย สถาบันในการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนฯ /การเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดย เน้นสมรรถนะที่บัณฑิตควรมีเมื่อสำเร็จการศึกษา</li> <li>2. จำแนกและกำหนดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ หลักสูตร เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน นิสิต</li> <li>3. อธิบายวิธีการที่ได้มาซึ่งความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนของประเทศหรือนานาชาติโดย คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนงานการอุดมศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร</li> <li>3.2 ระบุข้อมูลความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญของผู้มีส่วน ได้เสียต่อหลักสูตร</li> <li>3.3 อธิบายความเชื่อมโยงของการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้ในการออกแบบหลักสูตร</li> <li>3.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบจากภายนอกที่มีต่อ หลักสูตร เช่น คู่แข่งในการผลิตบัณฑิต การเป็นที่ยอมรับของสังคม จำนวนผู้ เรียน สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น</li> </ol>				<p><b>มีมติเห็นชอบ</b> โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ให้แนบแผนภาพ ขั้นตอนของการเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ แผนภาพ ขั้นตอนของหลักสูตร Fast Track และแผนภาพขั้นตอนอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนต่อไปด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระหว่าง การพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะ นำเสนอมติที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>มอบเลขานุการดำเนินการต่อไป</p>

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
5.1 (ต่อ)	<p>4. กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) และแสดงความสัมพันธ์กับข้อมูลในข้อ 3.2 - 3.3</p> <p>5. วิเคราะห์ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ</p> <p>5.2 ภาระงานปัจจุบัน (FTES)</p> <p>5.3 การให้บริการของวิชาพื้นฐาน (ระดับปริญญาตรี)</p> <p>5.4 ทรัพยากรการเรียนรู้ ฯลฯ</p> <p>6. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตรเดิม ในประเด็นต่อไปนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการศึกษา วางแผนกลยุทธ์ กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)</p> <p>6.1 อัตราการสำเร็จการศึกษา</p> <p>6.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษา</p> <p>6.3 อัตราการดำเนินงาน</p> <p>6.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>6.5 ขอรองเรียนต่าง ๆ (ถ้ามี)</p> <p>และเสนอแนวปฏิบัติในการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ การเปิดหลักสูตรใหม่การปรับปรุงหลักสูตรและการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี้</p> <p><b>การดำเนินการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ การเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรและการปิดหลักสูตร</b></p> <p>1. คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่ประสงค์จะบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนงาน การอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และเปิดหลักสูตรใหม่ต้องคำนึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 ผลการวิจัยสถาบันที่แสดงถึงความต้องการกำลังคนของประเทศในสาขาวิชาที่จะเปิดสอน ความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>1.2 ความพร้อมของอาจารย์ ดานคุณวุฒิการศึกษา ผลงานวิชาการ และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตร</p> <p>1.3 สัดส่วนภาระงานสอนของอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (FTES) และความสามารถในการรองรับวิชาพื้นฐานของคณะ วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.4 อาคารสถานที่และปัจจัยเกื้อหนุน</p>				<p><b>มีมติเห็นชอบ</b> โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ให้แนบแผนภาพขั้นตอนของการเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ แผนภาพขั้นตอนของหลักสูตร Fast Track และแผนภาพขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนต่อไปด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระหว่าง การพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>มอบเลขานุการดำเนินการต่อไป</p>

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
5.1 (ต่อ)	<p>2. การบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนฯ การเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ต้องเสนอรายงานการวิจัยสถาบันใหม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายและยุทธศาสตร์และการพัฒนากำลังคนของประเทศ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความเสี่ยงและผลกระทบจากภายนอก มาตรฐานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานระดับนานาชาติ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ</p> <p>3. คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ต้องกำกับ ติดตามการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ภายในเดือนธันวาคม ก่อนการเปิดสอนในปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ หลักสูตรต้องผ่านการรับทราบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ภายในเดือนเมษายนของปีที่เปิดสอน</p> <p>ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดจนเป็นเหตุให้หนีสินไม่ สามารถกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ ขอให้คณะหรือภาควิชา เป็นผู้จัดสรรทุนสนับสนุนหรือเยียวยาช่วยเหลือหนีสิน</p> <p>4. หลักสูตรที่มีอยู่เดิม หากมีจำนวนนิสิตรับเข้าศึกษาน้อยลงอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร หรือไม่มีผู้สมัครติดต่อกัน 3 ปี คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต อาจพิจารณาปรับปรุง ควบรวม หรือปิด หลักสูตร</p> <p><b>ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรและการปิดหลักสูตร</b></p> <p>1. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี กำหนดและกำกับ ดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตร การศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งปรับปรุง การยุบรวม การยกเลิกหลักสูตร การศึกษาและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้ง คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>2.1 พิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติในแผนพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์</p> <p>2.2 กำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร กลไกและมาตรการในการกำกับดูแลหลักสูตรใหม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและระเบียบการศึกษาทุกระดับ ในทุกวิทยาเขต รวมทั้งประสานงาน</p>				<p><b>มีมติเห็นชอบ</b> โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ให้แนบแผนภาพขั้นตอนของการเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ แผนภาพขั้นตอนของหลักสูตร Fast Track และแผนภาพขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนต่อไปด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระหว่างการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>มอบเลขานุการดำเนินการต่อไป</p>

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงานที่ เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
5.1 (ต่อ)	<p>กับวิทยาเขต คณะ วิทยาลัย ภาควิชา และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในด้าน การจัดทำ หลักสูตรและกลั่นกรองให้ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับว่า ด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>2.3 วิเคราะห์หลักสูตรในประเด็นทางวิชาการ โดยอาจแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการการศึกษาที่อยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 คน และคณะกรรมการการศึกษาที่มาจากตนสังกัด หลักสูตร จำนวน 1 คน โดยมีบุคลากร จากสำนักบริหารการการศึกษา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>3. มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ใน การพิจารณาถ่วงดุล การเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร/รายวิชา ในระดับ บัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้</p> <p>3.1 วิเคราะห์หลักสูตรในประเด็นทางวิชาการ โดยคณะกรรมการวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>3.2 คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองการ ขอเปิด/ปิด/ปรับปรุง หลักสูตร/รายวิชา และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ การศึกษา มก. ตามลำดับ</p> <p>4. ในการบริหารคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ระดับ หลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และข้อกำหนดของคณะกรรมการวิชาการ วางนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม มาตรฐานที่กำหนดควบคุม กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ หลักสูตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการวิชาการ อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อพิจารณาให้ ขอเสนอแนะ</p>				<p><b>มีมติเห็นชอบ</b> โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ให้แนบแผนภาพ ขั้นตอนของการเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ แผนภาพ ขั้นตอนของหลักสูตร Fast Track และแผนภาพขั้นตอนอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนต่อไปด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระหว่าง การพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะ นำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>มอบเลขานุการดำเนินการต่อไป</p>